

บาท/ดอลลาร์เข้านี้แข็งค่าต่อเนื่อง, ความไม่แน่นอนแผนปฏิรูปภาษีสหรัฐยังคงกดดันดอลลาร์

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ยังอยู่ในทิศทางแข็งค่าต่อเนื่อง ขณะที่ดอลลาร์ยังได้รับแรงกดดัน จากความไม่แน่นอนในการผ่านแผนปฏิรูปภาษีของสหรัฐ

*ดิลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวตันที่ 32.60 และแนวรับที่ 32.70

*ดอลลาร์/เยนได้รับแรงกดดันในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย และยังคงอยู่ใกล้จุดต่ำสุดรอบ 2 เดือน ขณะที่นักลงทุนมุ่งความสนใจระยะใกล้ไปที่การโหวตในวุฒิสภาสหรัฐต่อแผนภาษี ในช่วงต่อไปในสัปดาห์นี้

*ดอลลาร์ได้รับแรงกดดันในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา จากความกังวลที่ว่าอาจจะเกิดความล่าช้า ในการนำมาตรการปรับลดภาษีของสหรัฐมาปฏิบัติใช้ และจากความกังวลที่ว่ามาตรการปรับลดภาษีอาจไม่มีประสิทธิภาพมากนัก

*สมาชิกพรรครีพับลิกันพยายามจะนำร่างกฎหมายภาษีเข้าสู่การโหวตในวุฒิสภาอย่างรวดเร็ว โดยอาจจะมีการโหวตในวันพฤหัสบดีนี้

*แต่มีสัญญาณบ่งชี้ว่า ร่างกฎหมายภาษีอาจจะยังไม่ได้รับเสียงโหวตมากพอที่จะผ่านวุฒิสภา เพราะมีวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกัน รวบรวม 6 คน ที่อาจจะโหวตคัดค้านร่างกฎหมายนี้

*นักลงทุนยังรอดูการประชุมของวุฒิสภาในวันนี้ เพื่อพิจารณาเรื่องการยืนยันให้นายเจอโรม พาวเวลล์ ดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) คนใหม่

*เฟดได้เปิดเผยถ้อยแถลงที่นายพาวเวลล์เตรียมไว้สำหรับกล่าวต่อการประชุมรับฟังของวุฒิสภา โดยเขาได้กล่าวปกป้องเฟด ในการใช้มาตรการรับมือกับวิกฤติในวงกว้าง

*นายพาวเวลล์ ระบุว่า "เราคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับขึ้นต่อไป และขนาดงบดุลเฟดจะหดเล็กลง อย่างค่อยเป็นค่อยไป"

*เยนได้รับแรงหนุนในช่วงนี้ ขณะที่นักลงทุนต้องการหลีกเลี่ยงสินทรัพย์เสี่ยง โดยเป็นผลจากความอ่อนแอของตลาดหุ้นจีนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา

*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2.22 พันล้านบาท ขณะที่ขายสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 5.05 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ขายสุทธิ 2.20 พันล้านบาท

*09.25 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.64/67 จาก 32.68 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 38.859/881 จาก 38.966 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 111.27/29 จาก 111.53 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.1902/03 จาก 1.1930 เมื่อวาน

"ยังเป็นปัจจัยเดิมในเรื่องของแผนภาษีสหรัฐ ที่อาจจะไม่ผ่าน หรือผ่านได้ไม่เต็มที่อย่างที่ตลาดเคยหวัง แล้วช่วงนี้ก็ไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่ sentiment ดอลลาร์ก็เลย weak ลงไป" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้